




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตงเจริญ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>หัวข้อ : MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p> <p>ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตงเจริญ (dongcharoen.com) รายละเอียดข้อมูล</p> <p>(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>๒. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ : -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบ</p>  <p>นางวิกานดา สนพรหม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>นายอุทิศ วันเต สาธารณสุขอำเภอตงเจริญ</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>นางอุมาภรณ์ ถาวร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน</p>	

2. วิสัยทัศน์ค่านิยม สสอ.ดงเจริญ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม



M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง ฟังได้

H : Humility หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม